

บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

เรียนพนักงานทุกท่าน

เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม” สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยเป็นการกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายการป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยครอบคลุมการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่า “นโยบายการป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงใคร่ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่านศึกษา ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป



นาย เขียว เชน เยน

ประธานบริหาร

นโยบายการป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" มีการดำเนินธุรกิจ ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของทุกๆ ประเทศที่ บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมทั้งกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษา ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายความเป็นธรรมทางการค้าไว้บ้าง แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งป้องกันมิให้มีการผูกขาดและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่าง เสรีและเป็นธรรม

โดยแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีดังนี้

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้าหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การกำหนดราคาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการอื่นๆ การตกลงกำหนดปริมาณการผลิตสินค้า การตกลง แบ่งตลาดทางภูมิศาสตร์ การตกลงแบ่งกลุ่มลูกค้า การบังคับให้ซื้อหรือจ่ายค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาด พฤติกรรมอันสื่อให้เห็นว่ามีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดไม่ว่าจะรูปแบบ ใดๆ เช่นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการ การกำหนดราคาสินค้าเพื่อกำจัดคู่แข่ง
- หลีกเลี่ยงการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อสร้างอำนาจผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น เรื่องการกำหนดราคาร่วมกัน การร่วมมือกันกำหนดราคา ประมูล การตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด
- หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้าเพื่อกำหนดเงื่อนไข ทางการค้าที่เป็นการจำกัดโอกาสหรือทางเลือกในทางการค้าของลูกค้า
- ในการเข้าซื้อกิจการหรือการร่วมทุนใดๆ จำเป็นต้องพิจารณาว่าไม่มีการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขันขึ้น
- ให้หารือกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ หากมีข้อพิจารณาว่าการกระทำใดๆ อาจฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายป้องกันการผูกขาด

ทั้งนี้บทลงโทษทางวินัย และช่องทางร้องเรียน ให้เป็นไปตาม คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานข้อ 8